

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๕๓๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการ และการจัดระเบียบหอพัก การใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุน แก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การออกกฎกระทรวง การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพัก ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นค่าตอบแทนในการจัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้กำหนดแผน การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยขอให้จังหวัดเชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหอพักตั้งอยู่และผู้ประกอบกิจการหอพักในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕
- ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดได้จัดประชุมตามแผน ฯ แล้ว ให้รายงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.co.th

ผู้ประสานงาน นางสาวนภาพรรณ แสงชาติรี

โทร. ๐๘๑-๑๓๓-๕๒๐๓